



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้แก้ไขร่างกฎหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น		

สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ภายใต้การนำของพรรคฝ่ายรัฐบาลได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการประเภทที่พักตากอากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยบทบัญญัติของร่างกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่เป็นต่าง ๆ ของสถานประกอบการที่พักอาศัยหรือที่พักตากอากาศรวมถึง ข้อมูลผลประกอบการ การติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวนบุคลากรในสถานประกอบการ ตลอดจนข้อมูลการแจ้งหยุดให้บริการหรือปิดกิจการ เป็นต้น ถือเป็นภาระบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่พักตากอากาศเกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไขและกำหนดมาตรการเชิงกฎหมายให้เคร่งครัดและเข้มงวดมากขึ้น

เพื่อให้แนวทางการจัดทำและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบทำการรวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการที่พักต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ติดตั้งบริการแก่ลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก สร้างการรับรู้และเข้าใจลักษณะการใช้งานอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีติดตั้งไว้ให้บริการผ่านข้อมูลการแนะนำหรืออธิบายให้เกิดความเข้าใจสำหรับการใช้งาน ส่งผลต่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสถานที่พักผ่อนเหล่านั้น จึงถือเป็นการช่วยยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/magazine/magazine01/zine/ZineList.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๓/๖๓
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	